

Số: 694/QyĐ-ĐHDT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 8 năm 2019

QUY ĐỊNH

V/v thu học phí cho chương trình hợp tác Việt Nhật (VJ) năm học 2019-2020

Kính gửi: - Các đơn vị trong toàn Trường;
- Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Duy Tân.

Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân thông báo mức thu học phí cho chương trình hợp tác Việt Nhật năm học 2019-2020 như sau:

I/ HỌC PHÍ :

Mức thu : 10.300.000 đồng/ 1 học kỳ/16 tín chỉ

II/ NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG

A/ Để tạo điều kiện cho gia đình phụ huynh sinh viên ở xa, có con em đang theo học tại Trường, Quý vị có thể nộp học phí qua ngân hàng theo các địa chỉ sau:

1/ Đơn vị hưởng : Trường Đại học Duy Tân

✓ Số tài khoản : 2007 211 04 00005

✓ Tại Ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ông Ích Khiêm (TP. Đà Nẵng)

2/ Đơn vị hưởng : Trường Đại học Duy Tân

✓ Số tài khoản : 0005 3502 0001

✓ Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng

3/ Đơn vị hưởng : Trường Đại học Duy Tân

✓ Số tài khoản : 5601 000 108 3945

✓ Tại Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Vân (TP. Đà Nẵng)

B/ Những sinh viên thuộc diện được vay tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để nộp tiền học phí cần liên hệ với phòng Công tác Học sinh Sinh viên biết thông tin chi tiết để thực hiện

III/ NHỮNG QUYỀN LỢI KHI NỘP HỌC PHÍ ĐÚNG HẠN:

Căn cứ vào khung kế hoạch đào tạo được sắp xếp hàng năm, mỗi năm học 02 học kỳ, mỗi học kỳ 22 tuần lễ, sinh viên đóng học phí đúng các điều kiện về thời gian thì được giảm tỷ lệ học phí như sau: Giảm học phí 02% cho sinh viên nộp học phí từ tuần lễ thứ nhất đến tuần lễ thứ hai từ học kỳ 2 trở đi.

IV/ NHỮNG THIẾT THỜI KHI NỘP HỌC PHÍ KHÔNG ĐÚNG HẠN:

Từ môn thi đầu tiên của mỗi học kỳ, sinh viên không nộp học phí vẫn được tiếp tục theo học, nhưng không được thi và phải chịu điểm 0 (không) các môn học đang học. Đến tuần lễ thứ 10 của học kỳ đó, sinh viên vẫn không nộp học phí mà không có lý do chính đáng thì xem như sinh viên đó tự ý bỏ học và Trường sẽ xóa tên.

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký: các qui định trước đây trái với qui định này đều hủy bỏ.

Yêu cầu các đơn vị trong toàn trường thông báo rộng rãi đến sinh viên đang học tại Trường nội dung qui định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P. KHTC.



HIỆU TRƯỞNG

TS. Lê Nguyên Bảo